



## โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศด้าน AI เพื่อการเรียนรู้การสอน”

### แผนปฏิบัติงาน

ลำดับขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ปี)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>P</b> วางแผนงาน/ กำหนด วิธีการ (Planning)</p>	<p>1 - 17 สิงหาคม 2565</p>	-	งาน ESR
<p>1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม อาทิเช่น ปัญหา อุปสรรค แล้วทำการสรุปผลเพื่อดำเนินการจัดโครงการ</p> <p>2. ประชุมร่วมกับโรงเรียนเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>3. ถอดบทเรียนสู่กระบวนการพัฒนาหลักสูตร</p> <p>4. วิเคราะห์เครื่องมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>5. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแบบเชิงรุก</p> <p>6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>7. จัดทำเอกสารโครงการเพื่อเสนอคณะฯ</p> <p>8. รอผลการอนุมัติจากคณะฯ</p> <p>9. วางแผนและทำรายละเอียดโครงการ</p> <p>10. จัดทำหนังสือ/เอกสาร พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>11. ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานอื่นๆทราบ</p> <p>12. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ</p> <p>13. ประสานงานเพื่อยืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดโครงการ</p> <p>14. จัดเตรียมเอกสารและระบบด้านไอที/เทคโนโลยี/ระบบอิเล็กทรอนิกส์/ระบบไฟฟ้า/ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น</p> <p>15. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการถ่ายทอดความรู้/ฝึกทักษะและการอบรม</p>	<p>18 – 19 ส.ค. 2565</p>	-	งาน ESR
<p><b>D</b> ลงมือปฏิบัติ (Do)</p>	<p>1. จัดประชุมแนวทางร่วมกับโรงเรียนฯ/คณะฯ</p> <p>2. เก็บข้อมูล</p> <p>3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล</p> <p>4. ออกแบบหลักสูตร “การสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี 5.0 AI PLUS และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน” ให้ตรงกับความเหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน</p> <p>5. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมพร้อมใช้ในการเรียนการสอน</p> <p>6. ทบทวนบทเรียนจากหลักสูตร/ประเมินประสิทธิภาพการสอน</p>		

ลำดับขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ปี)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>7. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/สถานที่/ติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ อาทิเช่น ระบบ ด้านโสตทัศนูปกรณ์/ระบบอิเล็กทรอนิกส์/ระบบ ไฟฟ้า/ระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>9. อบรมถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะ เรื่อง “การสร้าง สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี 5.0 AI PLUS และการ ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน”</p>			งาน ESR
<p><b>C</b> การตรวจสอบ (Check)</p> <p>1. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด</p> <p>2. สํารวจแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ โครงการโดยแบบสอบถาม</p> <p>3. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการ</p> <p>4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและสรุปความ คิดเห็นและความพึงพอใจ โดยแบบสอบถาม</p>	20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2565	-	งาน ESR
<p><b>A</b> ปรับปรุง (Act / Action)</p> <p>1. ติดตามและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>2. สรุปแผน PDCA</p>	20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2565	-	งาน ESR